

สพท.จี้'กร'แก้ร่างพ.ร.บ.แพทย์แผนไทย

พ.ญ.เพ็ญภา ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า คมที่วุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.... ซึ่งทางองค์กรเอกชนได้ทำหนังสือทักท้วงว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวถูกแก้ไขจนเสียหลักการ ไม่เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามีส่วนร่วม และยังยึดหลักของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาจเป็นเหตุให้ต่างชาติเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ได้นั้น คนทราบจากคณะกรรมการของคณะกรรมการวิสามัญดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนที่มีความเห็นต่างจากร่าง พ.ร.บ.เสนอความเห็นเพิ่มเติม โดยต้องระบุเสนอความเห็นเป็นรายมาตรา มิใช่พูดโดยหลักการ นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไร

"นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการมายังสถาบันให้รวบรวมความเห็นทั้งหมดขององค์กรเอกชน และนักวิชาการ ถ้าความเห็นนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ในร่าง



กร ทัพพะรังสี

จากการติดตามการพิจารณากฎหมายดังกล่าวของคณะกรรมการ พบว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาที่เสนอต่อประธานคณะกรรมการ และสำเนาถึงคณะกรรมการพิจารณาทุกคน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ยังมิได้มีการส่งต่อไปให้คณะกรรมการหลายคนเมื่อมีการทวงถาม ก็ได้รับการชี้แจงว่ามี

พ.ร.บ. ดังกล่าว ก็ควรนำมาพิจารณาเพื่อออกเป็นกฎกระทรวงในอนาคต เพื่อให้ขั้นตอนการออกกฎหมายนี้ช้าเกินไป" พ.ญ.เพ็ญภา กล่าว

ด้านสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย(สพท.) ได้ออกแถลงการณ์ไว้อีกความว่า

การมอบหมายให้คณะกรรมการ 3-4 คนพิจารณา โดยไม่มีการส่งต่อให้คณะกรรมการอื่น ๆ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะเหล่านั้นเป็นการแก้ไขในหลักการ ซึ่งคณะกรรมการไม่สามารถแก้ไขได้ตามที่เสนอ

สพท.เห็นว่า วิธีการแบบนี้เป็นการกระทำที่ครอบงำ สร้างความเสียหาย เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใส มีเงื่อนไขไม่เป็นประชาธิปไตย ขอเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายให้คณะกรรมการทุกคนได้รับข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาอย่างรอบด้าน และหยุดการกระทำของบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ เปิดโอกาสให้คนนอกมีโอกาสชี้แจงเสนอความคิดเห็นโดยตรงต่อคณะกรรมการ และขอเรียกร้องให้นายกร ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการชุดนี้แสดงความคิดเห็นว่าเหตุที่จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริง